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Hr. formaður
Meö hliösjón af frumvarpi því sem ríkisstjórnin hefur lagt 
fram um stofnun nýs happdrættis viljum vió vara vió því 
aukna álagi sem kemur inn á hinn takmarkaða markaö sem sala 
happdrættismiöa hlýtur aó hafa hér á landi.
Öll þau happdrætti sem nú starfa hér á landi eru í þágu 
mannúðar- og menningarmála.
Viö í samtökum sjómanna - Sjómannadagsráöi, höfum sem 
skjó1stæóinga nær eittþúsund aldraða í Hrafnistu ,
Reykjavík, Hafnarfiröi, Boöahlein og Naustahlein i Garöabæ 
í Skjóli og nú að hausti viö Jökulgrunn x Reykjavík.
Ef lögvernduö happdrætti hér á landi veröa m. a. til aö 
kosta spil manna, svo sem bridge, billiard og skák, má 
búast vió aö þau fyrrnefndu veröi undir í samkeppninni.
Okkar samt.ökum finnst mjög fjarri aö f jármagna nauðsynlegt 
öryggismál í þjóófélaginu meö happdrættum nema unnið sé aö 
áfangamálum
Fyrir hönd stjórnar okkar fer ég fram á aö lögum um happdrætti 
Dvalarheimi1is aldraðra sjómanna frá 1973 no. 16, veröi 
breytt á þann veg aö við upptalningu þá sem er x 1. gr. 
bætist 11 og skuldabréf rxkissjóös ".
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